

ที่ มท ๐๐๑๗.๕/ว

๓๗๗๓/๓



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๕๙๐๐๐

๓

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวม.)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร และประธานสภาทนายความจังหวัดมุกดาหาร

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ว่า ก.พ.ค. ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ เชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ที่ผ่าน การประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การประเมินประสบการณ์หรือผลงาน จำนวน ๑๕ คน โดยมีรายละเอียดตามเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ <http://www.ocsc.go.th> หรือสแกนผ่าน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จังหวัดมุกดาหารจึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและเชิญชวน ให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยอาจแสดงความคิดเห็น ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำเป็นหนังสือถึง “เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์” กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกกรรมการ กวม.”

๒. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๘๐

๓. ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ <http://www.ocsc.go.th> (พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย)

ทั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้ให้ข้อคิดเห็นระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมทั้งอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเก็บรักษา ข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ วินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ จันทร์หาว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๕๙๔๑ มท. ๕๙๑๑๘



ประกาศ กวม ๒๕๖๒